

สรุปการพบปะหารือการปฏิบัติราชการนายกเทศมนตรีและหัวหน้าส่วนการงาน ครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๒

วันอังคารที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมมหาด เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

.....

ที่	เรื่อง	การดำเนินการ	สำนัก/กองหรือผู้รับผิดชอบ
๑	กิจกรรมทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก ในวันที่ ๔ ธ.ค. ๖๒	๑.๑ มอบรองอภิวัฒน์ประสานเรื่องการดำเนินงานกับ ทสจ. และประสาน ผอ.ทุกสำนัก/กองที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม	รองอภิวัฒน์ ปะกิทััง
๒	สถาบันพระปกเกล้าเชิญเข้าร่วมบรรยาย เกี่ยวกับการจัดการขยะ	๒.๑ มอบผอ.ส่วนสมชายจัดทำแผนการดำเนินการ Food loss Food west ของเรือนจำและติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียนเสอนายกาด้วย	ผอ.ส่วนสมชาย ไชยเดช
๓	การจัดทำแผนการพัฒนาเมืองพื้นที่สีเขียว	๓.๑ มอบผอ.สำนักการช่างติดตามเรื่องนี้และจัดทำแผนการดำเนินงานให้นายกฯ โดยเอาแผนการดำเนินงานของ เลขาฯ อติศักดิ์ใส่เข้าไปในแผนด้วย โดยศึกษาว่าเรามีแผน ในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวอย่างไร พื้นที่เดิมจะดำเนินการอย่างไร เป้าหมายในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวมีอะไรบ้าง	ผอ.ภาณุเดช เจริญพันธุ์วงศ์
๔	แผนการดำเนินงานด้านความปลอดภัยและการจัดระเบียบฟุตบอลทางเท้า	๔.๑ มอบจำเอกภราดรรวบรวมแผนการดำเนินงานและ รายงานให้นายกฯทราบด้วย	จำเอกภราดร เนตวงษ์
๕	การแก้ไขปัญหาความยากจนและลดการเหลื่อมล้ำ	๕.๑ มอบกองสวัสดิการฯ นำโครงการจุดสุขาดีมา รวบรวมเป็นผลงานของกองสวัสดิการด้วย	กองสวัสดิการสังคม
๖	สำรวจผู้ป่วยติดเตียงในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์	๖.๑ มอบสำนักการสาธารณสุขสำรวจผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ในเขตเทศบาลที่มีผู้ดูแลอยู่ที่บ้านโดยให้ระบุชื่อและที่อยู่ ให้ชัดเจน และผมจะประสานกับคุณดารุณีจิตหาวิทยากร มาบรรยายให้ความรู้กับประชาชนเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย ได้ดีและมีประสิทธิภาพ	สำนักการสาธารณสุขฯ
๗	ชมรมจิตอาสาเมืองน้ำดำ	๗.๑ มอบสำนักการสาธารณสุขผลักดันชมรมนี้และ จัดตั้งชมรมให้มีฐานะเป็นนิติบุคคล	สำนักการสาธารณสุขฯ
๘	การให้ความรู้และส่งเสริมแม่ค้าในตลาดโต้รุ่ง เป็นศูนย์อาหารเพื่อสุขภาพ	๘.๑ ผাগผอ.กฤษฎาจัดหาวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับก ผลิตอาหารเพื่อสุขภาพมาบรรยายให้ความรู้กับแม่ค้า เพื่อเป็นการเชิญชวนให้เข้าร่วมโครงการรวมทั้งสร้างความ น่าเชื่อถือให้กับแม่ค้าด้วย	ผอ.กฤษฎา ชื่นอิม

ที่	เรื่อง	การดำเนินการ	สำนัก/กองหรือผู้ที่รับผิดชอบ
๙	สวนสาธารณะกุดโง้ง	๙.๑ ผากผอ.สำนักงานช่างเร่งรัดการดำเนินงานและติดตามเรื่องนี้	ผอ.ภาณุเดช เจริญพันธุ์วงศ์
๑๐	ติดตั้งตาข่ายสนามกีฬา	๑๐.๑ มอบสำนักงานการศึกษาเร่งรัดดำเนินการเรื่องนี้	สำนักงานการศึกษา
๑๑	การกำจัดผักตบชวาบริเวณหนองไชยวาน	๑๑.๑ มอบหัวหน้าสำนักปลัดฯ จัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกและร่วมกันกำจัดผักตบชวา	หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
๑๒	บริษัทเอเชียโมดิไฟล์สตาร์ช จำกัด จะมอบเสาไฟฟ้าให้กับเทศบาล	๑๒.๑ มอบสำนักปลัดเทศบาลจัดทำหนังสือไปขอรับเสาไฟฟ้ากับบริษัท	สำนักปลัดเทศบาล
๑๓	หลักเกณฑ์เกี่ยวกับที่ดินว่างเปล่ามีพื้นที่ปลูกต้นไม้เท่าใดถึงจะเข้าข่ายพื้นที่การเกษตร	๑๓.๑ มอบผอ.สำนักงานคลังรวบรวมหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดพื้นที่การเกษตรให้นายกฯด้วย	นางสังวาลย์ สีแพนบาล
๑๔	การมอบอำนาจของนายกฯ	๑๔.๑ มอบสำนักปลัดออกคำสั่งให้รองนายกทุกคนสามารถเซ็นอนุมัติโครงการที่อยู่ในกำกับดูแลได้ในวงเงินไม่เกิน ๕ แสนบาท	สำนักปลัดเทศบาล
๑๕	กิจกรรมจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ วันที่ ๒๓ ธ.ค. ๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์	๑๕.๑ มอบผอ.วรวิทย์เข้าร่วมกิจกรรมแทนนายกฯ	ผอ.วรวิทย์ ภูวอด
๑๖	ผังเมืองรวมจังหวัดกาฬสินธุ์	๑๖.๑ มอบผอ.ภาณุเดชภายใต้กำกับดูแลของรองนายกฯ พิจารณาเปรียบเทียบผังเมืองเก่าและใหม่ว่าแตกต่างกันอย่างไร ใครได้รับประโยชน์ และทำไมถึงต้องเปลี่ยนแปลง ๑๖.๒ มอบกองวิชาการประชาสัมพันธ์เรื่องนี้ให้ประชาชนรับทราบด้วย	ผอ.ภาณุเดช เจริญพันธุ์วงศ์ กองวิชาการฯ
๑๗	การศึกษาดูงานจังหวัดน่าน	๑๗.๑ ให้สำนักงานศึกษาเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์ของดีเมืองน่านเพื่อนำมาพัฒนาและปรับปรุงพิพิธภัณฑ์ของดีเมืองกาฬสินธุ์ ๑๗.๒ ให้สำนักงานสาธารณสุขศึกษาดูงานและเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องการดูแลความสะอาดมาปรับใช้ในงานของตนเอง	สำนักงานการศึกษา สำนักงานสาธารณสุขฯ
๑๘	กิจกรรมเดิน - วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอน วันที่ ๘ ธ.ค. ๖๒ เวลา ๐๕.๓๐ น. ณ ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังใหม่)	๑๘.๑ มอบท่านรองนายก, ปลัดเทศบาล, รองปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล/ผอ.สำนัก/ผอ.กอง/ผอ.ส่วน หัวหน้าฝ่ายและผู้เข้าร่วมศึกษาดูงานจังหวัดน่าน เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน	รองนายกทั้ง ๓ ท่าน ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ทั้ง ๓ ท่าน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ที่	เรื่อง	การดำเนินการ	สำนัก/กองหรือผู้รับผิดชอบ
๑๙	กิจกรรมสวดเจริญพระพุทธมนต์ วันที่ ๒๘ พ.ย. ๖๒ ณ วัดสว่างคงคา	๑๙.๑ ขอเชิญชวนทุกสำนัก/กองเข้าร่วมกิจกรรม	ทุกสำนัก/กอง
๒๐	รางวัลพระราชทานสมเด็จพระรัตนราชสุ สยามบรมราชกุมารีฯ	๒๐.๑ มอบผอ.สำนักการศึกษาเตรียมจัดขบวนแห่รางวัล พระราชทานจากสมเด็จพระเทพฯ รอบเมืองกาฬสินธุ์	ผอ.พงษ์พิมล คำลอย
๒๑	การตรวจคัดกรองสายตา วันที่ ๒๕ - ๒๘ พ.ย.๖๒ ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข ๑	๒๑.๑ ผกก.กองวิชาการฯประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชา มาร่วมรับการตรวจสายตา ๒๑.๒ มอบสำนักการช่างเตรียมที่กันห้องตรวจสายตาแ ติดตั้งให้กับสำนักการสาธารณสุขด้วย	กองวิชาการฯ สำนักการช่าง
๒๒	การจัดทำแผนที่ย่านเขตเศรษฐกิจ	๒๒.๑ มอบท่านปลัดเทศบาลพิจารณาจัดตั้งคณะกรรมการหรือ มอบหมายเกี่ยวกับการปรับปรุงป้ายบอกทางเข้า - ออก เมืองกาฬสินธุ์รวมทั้งจัดทำป้ายแห่งการเรียนรู้ บอกสถานที่สำคัญเพื่อพัฒนาเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยว	ปลัดเทศบาล
๒๓	การออกแบบฟุตบอลทั่วเมืองกาฬสินธุ์	๒๓.๑ ผกก.ผอ.ภาคพิเศษพิจารณาออกแบบฟุตบอลทางเท้า ทั่วเมืองให้เป็นลักษณะเดียวกันทั้งหมด โดยแบ่งเป็น ถนนสายหลัก , สายรองและถนนตามตรอก ซอก ซอย ให้สวยงาม	ผอ.ภาคพิเศษ เจริญพันธุ์วงศ์
๒๔	การประเมินคุณภาพการศึกษา โรงเรียนเทศบาล ในวันที่ ๒๐ - ๒๑ พ.ย. ๖๒ และโรงเรียน เทศบาล ๔ ในวันที่ ๒๐ - ๒๒ พ.ย. ๖๒	๒๔.๑ มอบรองนพลีธีเข้าร่วมต้อนรับคณะกรรมการ ประเมินของโรงเรียนเทศบาล ๔ แทนนายกฯ ส่วนโรงเรียนเทศบาล ๑ นายกฯจะไปเอง ๒๔.๒ เชิญชวนทุกสำนัก/กองเข้าร่วมต้อนรับคณะกรรมการฯ	รองนพลีธี กุลเจริญวิรัตน์ ทุกสำนัก/กอง
๒๕	การประเมินรางวัลโรงเรียนพระราชทานระดับจังหวัด โรงเรียนเทศบาล ๑ วันที่ ๒๕ พ.ย. ๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. โรงเรียนเทศบาล ๓ วันที่ ๒๑ พ.ย. ๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. โรงเรียนเทศบาล ๔ วันที่ ๒๙ พ.ย. ๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น.	๒๕.๑ มอบรองนพลีธีเข้าร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมิน ของโรงเรียนเทศบาล ๑ และโรงเรียนเทศบาล ๓ แทนนายกฯ ๒๕.๒ เชิญชวนทุกสำนัก/กองเข้าร่วมต้อนรับคณะกรรมการฯ	รองนพลีธี กุลเจริญวิรัตน์ ทุกสำนัก/กอง

|